



MỜI ANH VỀ HÀ TĨNH

Thiết tha - Ad libitum

Nhạc và lời: TRẦN HOÀN

Mời anh về Hà Tĩnh đi ngược đường cái quan vào
 Nhớ năm nào Bác Hồ trên đường về thăm quê. Bác
 tặn đèo Ngang rồi vòng lên Chu Lệ. Trên đường xuôi xuống
 dừng lại nơi đây thăm bà con Hà Tĩnh. Tiếng Người sao nghĩa
 bẽ ghé Đức Thọ Hương Sơn Can Lộc vào Cẩm Xuyên Thạch
 tình ấm áp và khoan thai làm tốt việc sửa sai trồng
 Hà ra Hồng Lĩnh. Ta qua huyện Nghi Xuân viếng
 thêm ngô và lúa. Muốn thắng giặc xâm lăng kết
 thăm mộ Nguyễn Du rồi lên đôi cù Phan ghé qua nhà Trần
 đoàn thành một khối miền xuôi và miền núi giúp nhau cùng kháng
 Phú nhớ lại ngày đánh Mỹ ta ngược về Khe Giao nghe
 chiến. Những lời Bác đã dạy ta nhớ mãi không quên nay



bạch đàn xôn xao chuyện ngã ba Đông Lộc.
còn đó ao sen mà Người không thấy về.



Hà Tĩnh ơi ư ư ư ư Răng



biết nước sông La cũng có khi khô cạn răng biết rú Hồng



Lĩnh cũng có thì hết cây Dù cho sáng nắng chiều



mây lòng ta vẫn vững đó đây. vẹn tình. Hóm
lòng ta với Bác bấy nay vững bền.



nào về Hà Tĩnh lại ngược dòng sông La cùng nhau qua chợ



Thượng ta lại về quê ta. Mai về Hà Tĩnh nghe âm giọng dò



đưa anh thấy người Hà Tĩnh vẫn trọn tình như xưa.

Sheet Mời anh về Hà Tĩnh, file .PDF

"1. Mời anh về Hà Tĩnh đi dọc đường cái quan"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Mời anh về Hà Tĩnh của tác giả Trần Hoàn đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Mời anh về Hà Tĩnh

- Tác giả: Trần Hoàn

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/3563-moi-anh-ve-ha-tinh>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com